



ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการ

.....

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้น  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน  
ตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ แต่ต้องนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง  
ในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกี่วข้องกับตำแหน่งที่ขอประเมินแต่งตั้ง ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลพิจารณา  
นับระยะเวลาเกี่วข้อง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่สมัครเข้ารับการประเมิน  
บุคคล และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
โดยได้ดำเนินการเป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๒ ราย  
พร้อมชื่อเค้าโครงผลงาน สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน รวมทั้ง  
ข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน มาเพื่อทราบ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้ได้รับ  
การคัดเลือกจัดส่งผลงาน และข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน ๙๐ วัน  
นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖)

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีข้อทักท้วงให้ดำเนินการเป็นไปตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔  
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕  
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้ จากระดับเริ่มต้นของสายงาน				ผู้ครองตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก			ชื่อผลงาน	ข้อเสนอแนวคิด
ลำดับ ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง	สังกัด	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด		
๑	๒๑	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์	นายกิตติพิทธ์ สุจินา	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์	เรื่อง การตรวจสอบการบริหารสัญญา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐ ผู้ร่วมดำเนินการ - นางสาวศิริวรรณ ปูนิน	เรื่อง แนวทางในการตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
๒	๕๗๑	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีการสหกรณ์	นางสาวพัฒน์นรี แหลมสุวรรณกุล	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ	กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีการสหกรณ์	เรื่อง การบริหารโครงการฝึกอบรมข้าราชการ บรรจุใหม่ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการ" รุ่นที่ ๑๘ ผ่านระบบ Zoom Meeting สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐ ผู้ร่วมดำเนินการ - นายโสภณ ศรีโยธิน - นางสาวณัชชา แสงอรุณ	เรื่อง แนวทางการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรมโครงการ ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ" รุ่นที่ ๑๘ ผ่านระบบ Zoom Meeting

